

Hãy Sáng Tạo Khi Tìm Việc



Trong khi chúng ta hoàn toàn quen thuộc với các quy trình xin việc thông thường, đôi khi làm một việc gì đó khác biệt một chút có thể mang lại cho bạn lợi thế. Có thể nộp đơn xin việc cho một công việc cụ thể theo cách kỳ quặc hoặc quảng cáo dịch vụ của bạn một cách đặc biệt ra thế giới, không có giới hạn nào đối với sự đa dạng của các kỹ thuật bạn có thể sử dụng. Hạn chế duy nhất là trí tưởng tượng của bạn và bạn có thể đi xa đến đâu.

Dưới đây là những cách giúp bạn khám phá về "suy nghĩ vượt trội":

Chơi chữ

Một thủ thuật từ vựng đơn giản có thể thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng nếu được thực hiện đúng. Khi xin việc cho vị trí chạy bộ cho một công ty truyền thông, có lẽ một ứng cử viên sẽ gắn một hình "người chạy bộ" kèm theo chi tiết liên lạc của anh ấy với chú thích "Tôi sẽ là một người chạy bộ tuyệt vời!" Trong khi một ứng cử viên khác sử dụng một cách tiếp cận tương tự nhưng hơi khác một chút, anh ấy / cô ấy sẽ gửi một túi trà với chú thích. "Đặt tôi vào chén nước sôi và xem cách tôi thể hiện!" Việc này có thể gây ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn.

Quảng cáo bản thân

Nếu bạn vẫn bị xem như là vô hình, thuê một bảng quảng cáo, đeo bảng phấn nhỏ hoặc làm một số tiếp thị du kích có thể giúp đưa bạn vào tầm ngắm của các nhà tuyển dụng tương lai. Có hai sinh viên kinh tế đại học Leicester quyết định hành động sau khi ứng tuyển vào vô số vị trí trong lĩnh vực tài chính. Tự trang bị các bảng báo khuyến khích người sử dụng lao động liên hệ với họ, họ đã xuất hiện giữa khu vực tuyển dụng đông đúc. Không mất quá nhiều thời gian để các nhà tuyển dụng bắt đầu nói chuyện với họ và sau đó họ đã nhận được lời đề nghị từ công ty.

Tạo một cái gì đó

Nếu bạn có một công việc mơ ước hoặc công ty mơ ước mà bạn muốn gây ấn tượng, có thể đáng để đi xa hơn bằng cách sản xuất một cái gì đó có thể nói lên khả năng để ứng dụng. Cách tiếp cận này thường hoạt động đặc biệt tốt cho các vị trí sáng tạo/ thiết kế. Xây dựng một cái gì đó có liên quan cho công ty và có được sự quan tâm của họ khi nhìn vào công việc của bạn. Dù tốn thời gian, nó chắc chắn nhận được sự chú ý của nhà tuyển dụng và bạn tăng cơ hội để có được cho mình một vị trí.

Áp dụng kỹ thuật đi tìm nhà tuyển dụng

Kỹ thuật cuối cùng này có thể hoạt động đặc biệt tốt nếu bạn rất muốn có việc làm nhưng đang gặp khó khăn trong việc tìm vị trí mà bạn muốn ứng tuyển. Nếu điều này nghe có vẻ giống bạn tại sao không lật toàn bộ quá trình tuyển dụng lại? Trang web có thể bao gồm tất cả các thông tin của các loại nhà tuyển dụng mà bạn đang tìm kiếm, chỉ cần sáng tạo để trình bày bản thân và liên hệ trực tiếp.